



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์ไร้สาย

ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันมีผู้นำเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์ไร้สายย่านความถี่วิทยุ ๑๕๒๐ - ๑๕๓๐ เมกะเฮิร์ตซ์ มาใช้กันอย่างแพร่หลาย หากการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์ไร้สายดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เกิดการรบกวนระบบสื่อสารอื่นได้ เช่น รบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่านความถี่วิทยุ ๒๑๐๐ เมกะเฮิร์ตซ์ (บริการ 3G) โดยเฉพาะในย่านความถี่วิทยุ ๑๕๒๐-๑๕๓๐ เมกะเฮิร์ตซ์ (UP LINK) ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่และกำลังส่ง ดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต

๑. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์ไร้สาย คลื่นความถี่ ๑.๖ - ๑.๘ เมกะเฮิร์ตซ์ และ ๕๔ - ๗๔ เมกะเฮิร์ตซ์ กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ มิลลิวัตต์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

๒. โทรศัพท์ไร้สายที่ใช้ในกิจการส่วนบุคคล คลื่นความถี่ ๑๕๐๐ - ๑๕๐๖ เมกะเฮิร์ตซ์ กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ มิลลิวัตต์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ นำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แต่ไม่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายและผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์ไร้สายที่มีคลื่นความถี่และกำลังส่งนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว ถือเป็น การฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์ไร้สายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายและผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพท์ไร้สาย ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.